

Trong thời gian vừa qua, kinh tế khủng hoảng, nhiều anh em mất việc chạy đôn chạy đáo tìm nơi nạp đôn...Nhiều anh từ VN mới qua, đói khổ và mong ngóng, có người chờ mãi không được, bèn chuyển qua ngành khác. Nhận thấy anh em đi tìm việc và nhận được việc rất là treo căng ngóng. Cùng 1 công việc, vài ba anh ở miền ĐÔNG phải rời nhà đi về miền Tây, trong lúc đó, nhiều anh ở miền Tây lại phải chạy lên miền ĐÔNG, bỏ nhà bỏ cửa. Nếu có sự thông tin chính xác thì ai ở đâu rần "chộp" lấy job ở đó, đổ chạy lui chạy tới cực khổ. Đôi khi nhiều hãng đang cần người, muốn báo cho anh em mà không biết báo cho ai, bởi không biết ai cần, và ai không cần. Vô phúc ăn nói không khéo léo, bạn bè hiểu lầm giận nhau. Bây giờ là giai đoạn công ăn việc làm hiem hoi, nhưng vẫn có nhiều nơi tuyển dụng, vì nhu cầu. Sau đây là 1 kinh nghiệm thực tế: Một số AHCC đến Mỹ trong vòng 1,2 năm nay, thường được anh Lê Kim Thang + Trịnh Hữu Đức, gửi các bản thông cáo tuyển dụng đều đặn, các anh đi thi, nạp đôn lu bù. Thế rồi nhiều anh nhận được công ăn việc làm trong nghề. Thấy vậy, vài anh em bỏ nghề từ lâu, cũng thấy phấn khởi và đang chuẩn bị để trở lại nghề. Nếu AHCC có một tổ chức về tìm kiếm job khá chắc chắn, thì anh em CC hy vọng đổ vật và hờn. Sau đây là 1 đề nghị nhỏ, nếu thấy thuận tiện thì xin anh em thi hành. Đề nghị các góc của nước Mỹ có các đại diện tìm việc của AHCC. Anh nào biết nơi nào cần người, có openning thì báo tin về cho 1 đại diện, anh đại diện sẽ gửi cho anh em nào đang cần job. Họ sẽ tùy nghi mà nạp đôn, tìm việc.

Thế thức thi hành:

- 1) Báo cho anh em biết các đại diện của 4 vùng Đông Tây Nam Bắc.
- 2) Người biết nguồn công việc: Thông báo cho đại diện qua thơ hay phóng ảnh của thông cáo tuyển dụng, cat báo vv...
- 3) Người cần công việc: Gửi sẵn 10 bì thơ có dán tem, đề địa chỉ của mình cho anh đại diện. Khi có việc anh đại diện sẽ phóng ảnh, gửi cho người tìm việc.

Vấn biết báo chí hằng ngày, thư viện vv... vẫn có thể tìm được các thông cáo. Nhưng thử xét, nếu có anh em chỉ dẫn thì được mau hơn. Nhiều khi, công ty không đăng thông cáo, hoặc có nhu cầu, đang tuyển người, nhưng anh em cũng khó mà biết rành.

Đề nghị anh em đề cử 1 số người làm đại diện từng vùng, nếu làm lâu, mệt mỏi và không có thì giờ thì đề cử anh khác kế vai vào gánh.

Bước đầu tiên, tôi xin "cả gan" đề nghị các anh sau đây đứng